

## MỘT SỐ THÔNG TIN TƯ LIỆU VỀ NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM

Để độc giả có thêm một số thông tin tư liệu về ngành Tư pháp Việt Nam, Ban biên tập Bản tin Tư pháp xin giới thiệu một số tư liệu liên quan về ngành Tư pháp như sau:

### Về thành lập Bộ Tư pháp

Sau khi cách mạng tháng tám thành công, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra lời Tuyên cáo thành lập Chính phủ, trong Tuyên cáo nêu rõ: “Nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam hết sức nặng nề. Làm sao cho Chính phủ lâm thời tiêu biểu được Mặt trận dân tộc thống nhất một cách rộng rãi và đầy đủ.

Bởi vậy... Ủy ban Dân tộc giải phóng đã quyết định tự cải tổ, mời thêm một số nhân sĩ tham gia Chính phủ đồng cùng nhau gánh vác nhiệm vụ nặng nề mà quốc dân giao phó. Chính phủ lâm thời... là một Chính phủ quốc gia thống nhất, giữ trọng trách là chỉ đạo cho toàn thể, đợi ngày triệu tập được Quốc hội để cử ra một Chính phủ cộng hoà chính thức”.

Trong Chính phủ lâm thời có Bộ Tư pháp do ông Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng.

*Nguồn: Việt Nam Dân quốc Công báo, số 1, năm 1945.*

### Nghị định đặt cơ sở đầu tiên về việc tổ chức Bộ Tư pháp

Ngày 30/11/1945, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Nghị định số 37-TP về tổ chức Bộ Tư pháp. Nghị định gồm 4 điều, theo đó, tổ chức của Bộ Tư pháp gồm có một văn phòng và năm phòng sự vụ (Phòng sự vụ nội bộ, Phòng viên chức và kế toán, Phòng giám đốc hộ vụ, Phòng giám đốc hình vụ và Phòng giám đốc quản trị các nhà lao và giáo dục tù nhân) để đảm nhiệm những chức năng rất cơ bản về bảo đảm quyền dân chủ của con người, thông qua những quy định về thẩm quyền trong việc bắt, điều tra, truy tố, xét xử, giam, tha phạm nhân, thẩm quyền tổ chức các toà án dân sự, thương sự, hình sự, công việc thực hiện các hiệp định tương trợ và uỷ thác tư pháp với nước ngoài, thẩm quyền tổ chức và quản lý các chức danh tư pháp.

*Nguồn: Việt Nam Dân quốc Công báo, số 14, năm 1945, tr. 111*

### Hội nghị tư pháp toàn quốc lần thứ I và lần thứ II

Trong khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 8 năm 1947, Bộ Tư pháp đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tư pháp toàn quốc lần I và lần II. Tham dự Hội nghị có các Giám đốc tư pháp, đại biểu Thẩm phán các cấp, luật sư và đại diện của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban kháng chiến hành chính địa phương. Thông qua các Hội nghị này, giúp Bộ Tư pháp nắm sát hơn tình hình tư pháp ở các khu cũng như hiểu rõ hơn tình hình tư pháp chung trong nước, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến để giải quyết nhiều vấn đề pháp lý chuyên môn. Đồng thời, các Giám đốc tư pháp cũng có dịp gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Có thể nói, các buổi Hội nghị là những buổi huấn luyện thêm cho các cấp tư pháp về lý thuyết chuyên môn cũng như về kinh nghiệm thực hành.

*Nguồn: Báo cáo về hoạt động của Bộ Tư pháp từ ngày thành lập chính quyền nhân dân nhân dịp đại hội Việt Minh năm 1949, Trung tâm LTQG III*

### Hội nghị Tư pháp lần thứ X

Hội nghị tư pháp toàn quốc lần thứ X đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện. Trong bài nói của mình, Chủ tịch nhấn mạnh:

“Khó khăn của Ngành Tư pháp là công tác chưa ổn định thiếu thốn mặt này mặt khác. Công việc nhiều và mới, cán bộ ít. Nhiệm vụ và quyền hạn Hiến pháp cũ đã quy định nhưng tình hình hiện nay đã khác, cho nên có chỗ không thích hợp.

Cán bộ tư pháp còn gặp khó khăn nữa là ít được học tập, do đó, đường lối, phương pháp công tác và tư tưởng bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, trong thời gian kháng chiến và hơn 2 năm hoà bình, cán bộ tư pháp có cố gắng nhiều và có thành tích.

Trung ương Đảng và Chính phủ rất cảm thông những khó khăn của cán bộ tư pháp, nhưng phải giải quyết dần dần.

Một mặt cán bộ tư pháp phải cố gắng, một mặt Đảng và Chính phủ cần chú ý hơn. Bây giờ cả nước ta có nhiệm vụ chung cho các ngành là đấu tranh thống nhất nước nhà, khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

Trong nhiệm vụ chung đó, tư pháp cần góp phần của mình là thực hiện chế độ pháp trị, giữ vững và bảo vệ quyền lợi nhân dân, bảo vệ chế độ dân chủ của ta. Đó là nhiệm vụ tích cực. Đồng thời có một nhiệm vụ nữa là ngăn ngừa trừng trị những kẻ âm mưu phá hoại chế độ ta, phá hoại lợi ích của nhân dân.

Muốn thực hiện nhiệm vụ ấy, cần chú ý mấy điểm:

Nội bộ đoàn kết từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, làm gương cho nhân dân. Đoàn kết tức là lực lượng của chúng ta. Lúc mới kháng chiến lực lượng ta yếu hơn địch, nhưng ta thắng lợi vì ta đoàn kết. Cho nên Ngành Tư pháp muốn khắc phục khó khăn phải đoàn kết nhất trí thật sự, muốn đoàn kết thật sự phải dựa trên cơ sở lập trường vững vàng, tư tưởng sáng suốt, nội bộ dân chủ, phải giúp đỡ nhau học tập tiến bộ, thật thà phê bình tự phê bình.

Luật pháp của ta có cái mới và cũ. Có cái cũ không thích dụng nữa. Cái mới thì chưa đầy đủ. Hiến pháp cũ có chỗ không thích hợp với tình hình và hoàn cảnh hiện nay. Vì vậy, khoá họp Quốc hội thứ 6 đã quyết định sửa đổi lại Hiến pháp. Trong việc sửa đổi Hiến pháp, cán bộ tư pháp cũng cần góp phần của mình”.

*Nguồn: Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Tư pháp toàn quốc năm 1957, Hồ Chí Minh Nhà nước và pháp luật, Nxb. Pháp lý, 1985*

### Địa điểm Bộ Tư pháp (1949-1950) được xếp hạng di tích quốc gia

Ngày 12/7/2005, Bộ trưởng Bộ Văn hoá thông tin ban hành Quyết định số 24/2005/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích lịch sử địa điểm Bộ Tư pháp (1949 - 1950).

Căn cứ Tờ trình số 1140/UBND-VX ngày 14/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và hồ sơ di tích, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định xếp hạng Di tích lịch sử địa điểm Bộ Tư pháp (1949 - 1950) xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là di tích quốc gia.

*Tư liệu lưu trữ Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp*

# NGÀNH TƯ PHÁP HÀ TĨNH THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

LÊ VIẾT HỒNG  
Giám đốc Sở Tư pháp



D/c Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

**P** hát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, những tháng đầu năm 2023, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Bộ, tỉnh giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Tư pháp cả nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chính sách giai đoạn 2021 - 2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Theo đó, ngay từ những ngày cuối năm 2022, ngành Tư pháp đã chủ động triển khai kịp thời nhiều giải pháp nhằm tháo

gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Ngành; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tham gia tích cực trong xử lý các vụ việc tồn đọng của tỉnh; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động;.... Vì thế, trong 6 tháng đầu năm 2023, các lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, chất lượng các lĩnh vực công tác được nâng lên rõ rệt.

Cải cách thể chế - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, song song cùng với việc chú trọng tham mưu UBND cùng cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên

quan đến Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó chú trọng việc tham gia hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách của tỉnh phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp để tạo bước đột phá chiến lược về cải cách thể chế, xây dựng hệ thống văn bản QPPL của tỉnh đồng bộ, thống nhất, giải quyết những vấn đề phát sinh đang đặt ra trong thực tiễn. Chất lượng thẩm định, góp ý văn bản QPPL được nâng cao và đảm bảo về thời gian. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp đã thẩm định 36 dự thảo văn bản QPPL, góp ý 78 dự thảo văn bản QPPL của Trung ương và của tỉnh; tự kiểm tra 26 văn bản QPPL của UBND tỉnh. Sở đã khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL giai đoạn 2019 - 2023. Đáng chú ý, đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng hệ thống văn bản QPPL và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế trên địa bàn, đặc biệt vừa qua Sở đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại điểm cầu tỉnh và kết nối trực tuyến tới 13 điểm cầu cấp huyện với 736 người tham dự.

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được xác định là khâu đầu tiên của quá trình thực thi pháp luật, góp phần xây dựng và hình thành nên văn hóa pháp lý của công dân, do đó trong thời gian qua, ngành Tư pháp đã thực hiện tốt chức năng làm “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đưa pháp luật đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung PBGDPL tập trung quán

triệt các văn bản QPPL mới, chính sách mới và những vấn đề thời sự, được dư luận xã hội quan tâm, như: Thuế, phí, lệ phí; đất đai, môi trường; đầu tư, xây dựng; xây dựng nông thôn mới; lao động việc làm; an toàn giao thông; xử lý vi phạm hành chính; các vấn đề về an sinh xã hội;... Những đóng góp của ngành Tư pháp trong công tác PBGDPL đã góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhận thức hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng để tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước tại cơ sở và nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân, hỗ trợ Nhân dân thực hiện tốt quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận pháp luật, trong những tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp tiếp tục tập trung vào việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong hai lĩnh vực công tác này và triển khai các quy định mới về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động phối hợp tổ chức 08 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở; tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, Sở và các huyện, thành phố, thị xã đang gấp rút chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi.

Trước yêu cầu ngày càng cao về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, Sở Tư pháp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực, lý lịch tư pháp,... Sở đã thường xuyên theo dõi, bám sát việc thực hiện pháp luật hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi ở địa phương, tập trung giải đáp, hướng dẫn những vấn đề cơ sở thường xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, ngành



Đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tư pháp toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Sổ hộ tịch; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân và mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ liên quan đến thực hiện trực tuyến 02 nhóm TTHC liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử. Đến thời điểm này, Sở đã tạo lập 636 tài khoản cho Lãnh đạo và văn thư UBND cấp xã trên Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch để thực hiện việc ký số và ban hành bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử phục vụ liên thông TTHC; tổ chức 04 Hội nghị tập huấn nội dung này cho 100% công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 14/7/2023 đến ngày 31/7/2023, các cơ quan đăng ký hộ tịch đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên phần mềm dịch vụ công liên thông và tiếp nhận xử lý 304 hồ sơ, trong đó có 285 hồ sơ đăng ký khai sinh, 19 hồ sơ đăng ký khai tử.

Tại Sở Tư pháp, bên cạnh việc đảm bảo về thời gian, chất lượng giải quyết TTHC, Sở còn đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 22.445 hồ sơ TTHC (tăng 1,1 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 2.928 hồ sơ trực tuyến (tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022), 100% hồ sơ đều được trả đúng thời hạn.

Bổ trợ tư pháp là lĩnh vực có vị trí quan trọng, góp phần vào việc bảo đảm công lý, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo tinh thần của Hiến pháp 2013. Nhận thức được vấn đề đó, trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường. Trong đó, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư, công chứng, Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; tổng kết thi hành Luật Luật sư; sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đầu

giá tài sản; kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức có liên quan về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản.

Công tác trợ giúp pháp lý được Sở Tư pháp chú trọng thực hiện, ngày càng chuyên nghiệp và đi vào chiều sâu, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người yếu thế trong xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn gần 500 vụ việc, thực hiện 191 vụ việc tố tụng. Công tác truyền thông và trợ giúp pháp lý ở cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện và phát huy hiệu quả. Đã xây dựng Chương trình phát thanh “*Trợ giúp pháp lý với người dân*” để phát đến các thôn, xóm; thực hiện 32 cuộc truyền thông và trợ giúp pháp lý; In ấn hơn 70.000 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu pháp luật cấp phát cho người dân và đặt trong hộp tin tại các cơ quan tố tụng. Thông qua các cuộc truyền thông, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tổ chức trình chiếu các phóng sự của Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện dựa trên các vụ việc do Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện như: “*Mở ra con đường sáng*”, “*Sau giông bão cuộc đời*”, “*Cái giá phải trả cho phút nóng giận*”, “*Cán cân công lý*”,...

Hiệu quả trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật ngày càng được khẳng định. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, đã cho ý kiến đối với 12 vụ việc có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đề nghị của các Sở, ngành. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, pháp chế, bồi thường nhà nước, xây dựng ngành,... tiếp tục được quan tâm triển khai và đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong việc thực hiện

nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, ngành Tư pháp tiếp tục tham gia sâu rộng vào các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thường xuyên được UBND tỉnh giao hoặc các ngành mời tham gia họp, nghiên cứu, cho ý kiến pháp lý đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận chú ý, quan tâm; những vấn đề chưa được pháp luật quy định cụ thể, có nhiều ý kiến trái chiều hoặc những vấn đề quan trọng mà UBND tỉnh thấy cần có ý kiến pháp lý của Sở Tư pháp. Trong 6 tháng, Sở Tư pháp đã tham gia nghiên cứu, cho ý kiến pháp lý 35 vụ việc phát sinh trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, tài nguyên, khoáng sản, xử lý vi phạm hành chính... Ý kiến của Sở Tư pháp được UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đánh giá cao, là căn cứ quan trọng để xác định hướng giải quyết các vụ việc. Ngoài ra, trong nhiều vụ việc Sở Tư pháp được mời tham gia ngay từ đầu nên đã hạn chế tối đa các tranh chấp phát sinh có thể xảy ra, giúp UBND các cấp giải quyết kịp thời, triệt để các vướng mắc pháp lý, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ thế, vai trò, vị thế của ngành vì thế được khẳng định và nâng lên rõ rệt.

Thời gian tới, tỉnh ta có nhiều nhiệm vụ quan trọng phải triển khai thực hiện, cần tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nhiệm vụ giao cho ngành Tư pháp chắc chắn sẽ nhiều hơn và cũng khó khăn hơn. Song tin tưởng rằng, phát huy phẩm chất con người Hà Tĩnh, bề dày truyền thống của ngành Tư pháp, toàn ngành Tư pháp Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới./.

# CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP

BÙI MINH THU

Phó Chủ tịch công đoàn Sở Tư pháp



Sở Tư pháp trao quà hỗ trợ Thôn 1, xã Điện Mỹ, huyện Hương Khê xây dựng nông thôn mới

**T**rong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Sở Tư pháp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ và Cơ quan Sở Tư pháp ổn định, vững mạnh, phát triển bền vững.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023), trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể Sở Tư pháp đã chủ trì tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, đồng thời phối với chuyên môn tổ chức thành công các

phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành và nhiệm vụ của từng tổ chức.

Với vai trò là tổ chức tập hợp đông đảo công chức, viên chức và người lao động, Công đoàn Sở Tư pháp đã thường xuyên tổ chức các hoạt động, khẳng định được vai trò, vị trí của mình. Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đã xây dựng chương trình hành động trong nhiệm kỳ và trong năm 2023, trong đó chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Ngành Tư pháp. Nhiều hoạt động của Công đoàn đã diễn ra sôi nổi, đạt kết quả cao, được

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi đoàn viên Công đoàn. Nổi bật cho các hoạt động là Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn hướng ứng phòng trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời với việc đi khảo sát xây dựng nông thôn mới tại xã Điền Mỹ ... Công đoàn đã phát động trong đoàn viên cùng với chuyên môn đóng góp ủng hộ số tiền 27,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, BCH Công đoàn đã phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức, người lao động. Đợt khám đã thành công tốt đẹp, được Công đoàn Viên chức tỉnh và đoàn viên Công đoàn ghi nhận, đánh giá cao. Sự thành công của hoạt động này là bước khởi đầu để BCH Công đoàn tiếp tục có những hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ do Sở Tư pháp giao tại Kế hoạch số 244/KH-STP ngày 31/7/2023, BCH Công đoàn đã phát động toàn thể Đoàn viên Công đoàn tham gia chỉnh trang trụ sở cơ quan và được Đoàn viên Công đoàn hưởng ứng tích cực. Hàng ngày, các Đoàn viên Công đoàn thực hiện quét dọn, vệ sinh sạch sẽ phòng làm việc, đồng thời sắp xếp tài liệu gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, đảm bảo “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy”, góp phần phục vụ hiệu quả trong quá trình tác nghiệp. Định kỳ chiều thứ 6 hàng tuần, toàn thể Đoàn viên Công đoàn tham gia lao động, dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên cơ quan, đơn vị mình. Các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao được công đoàn chú trọng tổ chức, như giao lưu bóng chuyền với các đơn vị bạn và với các phòng, trung tâm trong cơ quan; tổ chức luyện tập, biểu diễn văn nghệ cho các sự kiện của cơ quan, đơn vị ...

Chi hội Luật gia thường xuyên chỉ đạo các hội viên tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách

hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý;... Hưởng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Tư pháp, ngay từ đầu năm, chi hội Luật gia đã phát động phong trào thi đua trong các hội viên. 07 tháng đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Chi hội, các hội viên hội Luật gia đã tập trung tham mưu triển khai và hoàn thành 49 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Tất cả các lĩnh vực chuyên môn đều được các hội viên triển khai đồng bộ, đầy đủ, đạt chất lượng tốt. Công tác thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản pháp luật tiếp tục đạt kết quả tốt, với 36 dự thảo văn bản QPPL được thẩm định, 78 dự thảo văn bản QPPL của Trung ương và của tỉnh được góp ý. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được quan tâm thực hiện, phát huy hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đã tham mưu ký kết Chương trình phối hợp PBGDPL với 09 cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả; xây dựng 06 Chương trình Pháp luật và Đời sống phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; in ấn, phát hành 1.000 cuốn Bản tin Tư pháp. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được triển khai đồng bộ. Công tác hỗ trợ tư pháp tiếp tục được quan tâm, chú trọng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân. Công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là hoạt động tố tụng và truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở... Những kết quả đó đều có sự đóng góp quan trọng của hội viên chi hội Luật gia.

Là tổ chức đại diện cho thế hệ trẻ, Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp với truyền thống là một trong những đơn vị xuất sắc đã tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thi đua hướng về ngày thành lập Ngành. Đoàn viên Chi đoàn với tinh thần xung kích “đầu





Đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện hè tại xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh

cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã tích cực tham gia tổ tụng tại các phiên tòa, bào chữa đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế; tự tin làm chủ các diễn đàn tập huấn nghiệp vụ hay chủ trì thực hiện buổi sinh hoạt ngày pháp luật giới thiệu các văn bản pháp luật,... tham gia hỗ trợ hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Ngoài tham gia các nhiệm vụ chuyên môn, Chi đoàn cũng còn tích cực tham gia 02 cuộc hiến máu, ngày Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người; Ngày hội hiến máu tình nguyện với tâm nguyện “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Cùng với đó, đã thể hiện được tinh thần tương thân, tương ái trong các hoạt động vì cộng đồng, biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng khi tham gia hoạt động tình nguyện hè, trao các suất quà cho các gia đình, thân nhân người có công với cách mạng; trao công trình thanh niên “Xây dựng hồ sen và kênh cấp nước” tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ xã Kỳ Hải và tổ chức sơn sửa lại Nghĩa trang liệt sỹ xã; tham gia thấp nền tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài...

Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của chi đoàn thanh niên đã đóng góp tích cực vào phong trào chung của các đoàn thể nhằm hướng tới kỷ niệm ngày thành lập ngành tư pháp Việt Nam.

Có thể thấy rằng, thời gian qua, các tổ chức đoàn thể Sở Tư pháp đã chủ động, kịp thời xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm và kịp thời ban hành Kế hoạch công tác của tổ chức, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng hoàn thành và đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh do Bộ, tỉnh giao. Những kết quả đó tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao vai trò, vị thế của ngành Tư pháp trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, thể hiện được vị trí, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

Hướng tới ngày thành lập ngành, các tổ chức đoàn thể sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023, góp phần làm giàu thêm truyền thống tự hào về vang của ngành Tư pháp./.

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

**Thời gian qua, nhiều hoạt động Tư pháp nổi bật đã được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý trong đó là:**

**Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh năm 2023, vừa qua, Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi, đại diện lãnh đạo UBND và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.



Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được Ban Tổ chức thông qua nội dung Kế hoạch, Thể lệ Hội thi, quán triệt một số vấn đề trong quá trình tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi. Cũng tại Hội nghị này, Ban Tổ chức công bố ngân hàng câu hỏi thi và tổ chức bốc thăm thứ tự dự thi của các địa phương.

Tham gia thảo luận, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức Hội thi, bên cạnh đó cũng đề xuất các nội dung nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình tham gia thi phần nâng cao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi đề nghị các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thành lập đội tuyển dự thi, tổ chức tập luyện có hiệu quả, quan tâm bố trí kinh phí và điều kiện đảm bảo cho các đội dự thi, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sức lan toả sâu rộng cho Hội thi./.

**Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức công tác bồi thường Nhà nước và phòng chống tham nhũng**



Đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023, vừa qua, Sở Tư pháp và Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng về công tác bồi thường nhà nước và phòng, chống tham nhũng cho gần 150 đại biểu là



Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Lê Thái Phương truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn

đội ngũ làm công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Lê Thái Phương truyền đạt một số nội dung cơ bản về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; nghiệp vụ hỗ trợ, hướng dẫn người thiệt hại thực hiện yêu cầu bồi thường Nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường..., đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm như: cách xác định đối tượng được bồi thường và quyền yêu cầu bồi thường, thụ lý hồ sơ, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, quyết định giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường...



Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường truyền đạt tại buổi tập huấn

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường truyền đạt một số vấn đề cơ bản của công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã tích cực thảo luận, trao đổi các vấn đề xoay quanh các quy định pháp luật về bồi thường nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, chia sẻ các giải pháp khi thực hiện việc bồi thường Nhà nước và phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị của mình.

Thông qua Hội nghị tập huấn, đội ngũ làm công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh được nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó góp

phần ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bồi thường nhà nước và phòng, chống tham nhũng.

### Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2023

Vừa qua, Hội Công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Hội Công chứng viên các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh, bà Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và 190 công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ công chứng tham gia.



Đ/c Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Phát biểu khai mạc, Đ/c Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh đánh giá: Nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của tổ chức cá nhân ngày càng tăng, số lượng giao dịch ngày nhiều, đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho hoạt động công chứng. Do đó, việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm là nhiệm vụ rất quan trọng, qua đó vừa bổ sung kiến thức, vừa trao đổi, giải đáp được nhiều vướng mắc trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ, đảm bảo thực

hiện tốt nhiệm vụ công chứng trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị được tiến sĩ Tuấn Đạo Thanh - Trưởng Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội trình bày chuyên đề: “Một số điểm mới của Nghị định 99/2022/NĐ-CP”. Tiến sĩ Hoàng Mạnh Thắng - Trưởng Phòng công chứng số 2, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: “Phân biệt một số loại giấy tờ thật, giả trong hoạt động công chứng; Một số án lệ liên quan đến các văn bản công chứng”. Nội dung bồi dưỡng được lựa chọn là những vấn đề trọng tâm, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.



Tại Hội nghị, các công chứng viên tích cực trao đổi, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình hành nghề công chứng. Đồng thời, được các báo cáo viên giải đáp những vấn đề phát sinh và khó khăn, vướng mắc; góp phần nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, phương pháp và kỹ năng xử lý tình huống, tránh sai sót, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong quá trình hành nghề. Qua đó đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch, tạo sự tin cậy cho các tổ chức, cá nhân và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kết thúc Hội nghị, các công chứng viên được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023./.

### Sở Tư pháp tổ chức sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu

năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của Trưởng các Phòng, Trung tâm, chuyên viên Văn phòng, Thanh tra và các Phòng chuyên môn thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.



Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã chủ động, kịp thời xác định các nhiệm vụ công tác tư pháp trọng tâm và tham mưu ban hành Kế hoạch công tác của Ngành. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, thống nhất, bám sát các Chương trình, Kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của tỉnh. Đã hoàn thành và đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh do Bộ, tỉnh giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Cải cách thủ tục; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; Triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; Tích cực tham gia cùng UBND cùng cấp và các ngành giải quyết các vụ việc phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;... Chất lượng dự thảo văn bản QPPL ngày càng được nâng lên, công tác thẩm định văn bản QPPL ngày càng đi vào chiều sâu; Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật được thực hiện đa dạng, hiệu quả; nhận thức về công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã có nhiều đổi mới; Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản... tiếp tục được

nâng cao; Công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo về thời gian, chất lượng;...



Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 06 ý kiến phát biểu của đại diện các Phòng Tư pháp. Các ý kiến đã đánh giá khách quan những kết quả trong công tác tư pháp đạt được trong 6 tháng đầu năm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đồng thời có những kiến nghị, đề xuất với Sở Tư pháp, với tỉnh, với Bộ Tư pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của ngành. Sau khi nghe ý kiến của Phòng Tư pháp, đại diện 03 Phòng chuyên môn thuộc Sở đã có ý kiến trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền, Sở sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các cơ quan khác để giải quyết, hướng dẫn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị toàn Ngành cần tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác tư pháp của tỉnh, bên cạnh đó lưu ý một số nội dung. Về công tác xây dựng pháp luật, cần tuân thủ quy trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thận trọng, bản lĩnh, có chính kiến trong công tác thẩm định, góp ý văn bản, tham gia ý kiến xử lý các vụ việc tồn đọng; Huy động sự tham gia của công chức, viên chức ngành Tư pháp vào tham mưu xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương; Đề cao

công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý của ngành và tập trung chuẩn bị tốt cho cuộc thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Về công tác hành chính tư pháp, cần tập trung triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp./.

### Sở Tư pháp tập huấn triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-STP ngày 19/7/2023 của Sở Tư pháp về tập huấn triển khai thực hiện liên thông hai nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, từ ngày 25/7 đến ngày 28/7/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn triển khai thực hiện liên thông hai nhóm thủ tục hành chính này cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã các huyện trên địa bàn tỉnh với 300 người tham dự.



Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã hướng dẫn cách thức tạo tài khoản trên dịch vụ công quốc gia, cách khai thông tin nộp hồ sơ trên dịch vụ công liên thông và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông trên Phần mềm đăng ký hộ tịch. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đã trao đổi một số lỗi phổ biến khi thực hiện dịch vụ

công liên thông cũng như xử lý lỗi trong quá trình ký số.

Thông qua Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời giúp UBND cấp huyện, cấp xã nâng cao quản lý nhà nước về công tác Hộ tịch./.

## Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chiều ngày 04/8/2023, Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh tổ chức họp để thống nhất một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Hội thi.

Tham dự họp có thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh và thành viên Ban Giám khảo theo Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 24/7/2023 của Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh năm 2023.



Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban thường trực Hội thi báo cáo tiến độ các nội dung phục vụ tổ chức Hội thi; đồng chí Thiều Thị Chiên - Phó trưởng phòng PBGDPL thông qua dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám khảo và Tổ thư ký.

Cũng tại cuộc họp các đại biểu đã trao đổi các nội dung liên quan đến Hội thi như: Công tác tuyên truyền về Hội thi, hội trường, âm thanh, ánh sáng, kịch bản, xây dựng phóng sự, ghi hình hội thi....

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi thống nhất lại một số nội dung trao đổi, thảo luận trong cuộc họp. Đồng thời đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi phát huy tinh thần, trách nhiệm để tổ chức thành công Hội thi; Tăng cường phối hợp đẩy mạnh truyền thông rộng rãi tạo hiệu ứng, sức lan tỏa của Hội thi.

Theo Kế hoạch, Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 18/8/2023 và thi khu vực trong tháng 9/2023./.

## Sở Tư pháp tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân ngày 27/7



Đoàn dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong toàn quốc

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), vừa qua, công chức, viên chức Sở Tư pháp do đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tổ chức hành trình dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu nghĩa trang tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Núi Nài. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Đinh Văn Hồng và các đồng chí trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những Anh hùng liệt sỹ đã hy

sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của Nhân dân. Đoàn đã thành kính dâng lên từng phần mộ liệt sĩ những nén hương thơm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, để thế hệ trẻ ngày hôm nay có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.

Đây là những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Những cảm xúc và hình ảnh khó quên qua các hoạt động tri ân là động lực tinh thần để mỗi công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc./.

### Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh năm 2023

Ngày 18/8/2023, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội thi đã tổ chức thành công Hội thi hòa giải viên giỏi toàn tỉnh năm 2023. Tham dự có Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.



Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đ/c Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp, trưởng BTC Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Hội thi có sự tham gia của 13 đội thi với 39 Hòa giải viên tiêu biểu đại diện cho gần 2.000 Hòa giải viên đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Các đội đã trải qua 3 phần thi: phần thi giới thiệu, phần thi lý thuyết và phần thi tiểu phẩm dưới hình thức sân khấu hóa. Với sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội dự thi đã thể hiện xuất sắc vốn hiểu biết của mình về pháp luật, sự áp dụng khéo léo trong công tác hòa giải ở cơ sở.



Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi huyện Kỳ Anh



Ban Tổ chức trao giải nhì cho đội thi huyện Đức Thọ và huyện Cẩm Xuyên

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 01 Giải Nhất cho đội thi huyện Kỳ Anh, 2 Giải Nhì cho đội thi huyện Đức Thọ và huyện Cẩm Xuyên. Đồng giải Ba cho các đội: huyện Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ An và 7 giải khuyến khích. Ngoài ra, BTC còn trao 4 giải phụ khác cho tập thể và cá nhân./.

## CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

# MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI TRONG CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC HĐND TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4



### Mức thu phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu

Nghị quyết số 101/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mức thu phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trong nước; cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam khi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính được quy định như sau:

Trường hợp Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất mức phí là 150.000 đồng/hồ sơ đối với khu vực đô thị và 70.000/hồ sơ đồng đối với khu vực nông thôn.

Trường hợp Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh: Đất có diện tích dưới 01 ha thì mức phí là 500.000 đồng/hồ sơ. Đất có diện tích từ 01 ha đến dưới 05 ha thì mức phí là 1.000.000 đồng/hồ sơ. Đất có diện tích từ 05 ha đến dưới 10 ha thì mức phí là 2.000.000 đồng/hồ sơ. Đất có diện tích từ 10 ha trở lên thì mức phí là 3.000.000 đồng/hồ sơ.

Mức phí nộp hồ sơ qua môi trường mạng bằng 50% mức phí của nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Tại Nghị quyết này cũng quy định tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí là 100% số tiền phí thu được thay vì mức 85% như quy định trước đây.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.



## Thời gian dự toán, phân bổ ngân sách cấp tỉnh

Nghị quyết số 102/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định về biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Trong đó về dự toán, phân bổ ngân sách ở cấp tỉnh, nghị quyết này quy định: Trước ngày 20/7 hàng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán ngân sách địa phương năm sau; hoàn thiện, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu (phần dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu).

Căn cứ Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm sau của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán ngân sách địa phương năm sau trước ngày 30/11 hàng năm.

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện dự toán ngân sách địa phương năm sau; chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, thông qua tại kỳ họp.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

## Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công

Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp phải lập thành dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan. Ngoại trừ trường hợp này thì thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công được thực hiện như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh); tài sản công (không phải là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có tổng giá dự toán mua sắm trên 01 tỷ đồng cho một lần mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.

Giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và tương đương quyết định mua sắm tài sản công (không phải là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có tổng giá dự toán mua sắm không quá 01 tỷ đồng cho một lần mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và từ 500 triệu đồng đến 01 tỷ đồng cho một lần mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định mua sắm tài sản công (không phải là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có tổng giá dự toán mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và tương đương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện (bao gồm cơ quan, đơn vị của Đảng ở huyện), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định mua sắm tài sản công (không phải là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có tổng giá dự toán mua sắm dưới 500 triệu đồng cho một lần mua sắm.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

## Mức chi làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nghị quyết số 104/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tại Điều 2 Nghị quyết này quy định về mức chi làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà

nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

- Về dự toán chi thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Tiền thù lao cho các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính theo số tháng quy đổi tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ tối đa không quá 32 triệu đồng/người/tháng; đối với các chức danh hoặc nhóm chức danh khác, mức chi thù lao tối đa không quá 0,6 lần mức chi của chủ nhiệm nhiệm vụ.



- Về dự toán chi thù lao tối đa tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học: Người chủ trì: 1.600.000 đồng/buổi; Thư ký hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học: 500.000 đồng/buổi; Báo cáo viên trình bày tại hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học: 2.400.000 đồng/báo cáo; Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đề nghị viết báo cáo nhưng không trình bày tại hội thảo: 1.200.000 đồng/báo cáo; Thành viên tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học: 200.000 đồng/thành viên/buổi.

- Về dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được dự toán các nội dung chi quản lý chung để đảm bảo triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tổ chức chủ trì. Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá 240 triệu đồng/nhiệm vụ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

### **Sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp**

Nghị quyết số 105/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại Nghị quyết này quy định các hộ kinh doanh thành lập mới, các doanh nghiệp thành lập mới trong năm đầu hoạt động được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong 02 năm tiếp theo (năm thứ hai và năm thứ ba), hỗ trợ 100% lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì được hưởng chính sách miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

### **Mở rộng đối tượng tặng quà nhân dịp ngày Thương binh – Liệt sỹ và ngày Tết cổ truyền của dân tộc**

Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025. Tại Nghị quyết này đã quy định bổ sung “Đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần” thuộc nhóm đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Đồng thời bổ sung 4 nhóm đối tượng được tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc so với quy định trước đây tại Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND, bao gồm: (1) Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt

khó khăn: Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo; những người này đang hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng hoặc đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; (2) Người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; (3) Người cao tuổi tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi do Hội người cao tuổi cấp tỉnh đề xuất đề Lãnh đạo tỉnh đi chúc thọ, mừng thọ (không quá 03 người/huyện); (4) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp (không thuộc đối tượng tặng quà của Chủ tịch nước và đối tượng tặng quà được quy định khoản 1, Điều 14 của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND).



Trong đó người cao tuổi tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi do Hội người cao tuổi cấp tỉnh đề xuất đề Lãnh đạo tỉnh đi chúc thọ, mừng thọ được tặng quà bằng hiện vật trị giá 500.000 đồng/người/lần; 03 nhóm còn lại được tặng quà bằng hiện vật trị giá 300.000 đồng/người/lần.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2023.

### **Quy định mức thu tối đa về dạy thêm, học thêm tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh**

Nghị quyết số 107/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đó đối với nội dung thu tiền dạy thêm, học thêm, Nghị quyết này quy định đối với học sinh trung học cơ sở thu tối đa 7.000 đồng/học sinh/tiết, mỗi tuần không quá 03



buổi, mỗi buổi không quá 03 tiết (bao gồm cả thời gian học tăng cường ngoại ngữ). Đối với học sinh trung học phổ thông không chuyên và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thu tối đa 9.000 đồng/học sinh/tiết, mỗi tuần không quá 05 buổi, mỗi buổi không quá 03 tiết (bao gồm cả thời gian học tăng cường ngoại ngữ). Đối với học sinh trung học phổ thông Chuyên, thu tối đa 12.000 đồng/học sinh/tiết, mỗi tuần không quá 05 buổi, mỗi buổi không quá 03 tiết (bao gồm cả thời gian học tăng cường ngoại ngữ). Trên cơ sở quy định về mức thu tối đa, căn cứ tình hình thực tế cơ sở giáo dục thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quy định mức thu cụ thể đối với từng dịch vụ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

### **Hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế**

Nghị quyết số 108/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết quy định 05 nhóm đối tượng hỗ trợ, gồm: Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành; Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng khó khăn theo quy định hiện hành; Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mô tim và một số bệnh hiểm nghèo khác theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này; Trẻ em

thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thực hiện phẫu thuật tim bẩm sinh.



Trong đó đối với nhóm người thuộc hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng khó khăn theo quy định hiện hành Nghị quyết quy định các nội dung hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ tiền ăn với mức 3% mức lương cơ sở/người bệnh/ngày điều trị nội trú khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên.

- Hỗ trợ tiền đi lại mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách thực tế và giá xăng tại thời điểm sử dụng khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên bị tử vong hoặc bệnh quá nặng, tiền lương tử vong và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà được hỗ trợ tiền đi lại từ cơ sở y tế về nhà; hỗ trợ tiền đi lại từ cơ sở y tế tuyến tỉnh lên tuyến Trung ương trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo chỉ định của bác sĩ điều trị.

- Hỗ trợ 50% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải cùng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn dưới Luật đối với phân người bệnh phải cùng chi trả từ 100.000 đồng trở lên, nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/người/lần hỗ trợ và không quá 03 lần/người/năm.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2023.

### **Mức hỗ trợ hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng**

Nghị quyết số 109/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức

đanh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đó Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập, tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng như sau:

- Đội trưởng Đội dân phòng hưởng mức bằng 17% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng;

- Đội phó Đội dân phòng hưởng mức bằng 15% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

Lương tối thiểu vùng được áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán giao hàng năm cho các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

### **Tăng định mức phân bổ kinh phí đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật của địa phương**

Nghị quyết số 110/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Trong đó định mức phân bổ kinh phí, mức chi cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được tăng lên so với quy định trước đây tại Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND. Cụ thể định mức phân bổ kinh phí đối với văn bản ban hành mới hoặc thay thế ở cấp tỉnh là 30 triệu đồng đối với Nghị quyết, 20 triệu đồng đối với Quyết định (mức quy định cũ là 8 triệu đồng). Ở cấp huyện là 15 triệu đồng đối với Nghị quyết, 10 triệu đồng đối với Quyết định (Mức cũ là 6 triệu đồng). Ở cấp xã là 10 triệu đồng đối với Nghị quyết, 08 triệu đồng đối với Quyết định (Mức cũ là 4 triệu 500 ngàn đồng).

Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, mức phân bổ kinh phí bằng 80% mức phân bổ kinh phí của văn bản ban hành mới hoặc thay thế.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023./.

# TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐINH VĂN HỒNG  
Phó Giám đốc Sở Tư pháp



Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở tại Cẩm Xuyên

**L**uật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Sau 10 năm thực hiện Luật này, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả, góp phần duy trì những tình cảm, truyền thống, đạo lý tốt đẹp trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, ổn định trật tự xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Sau khi Quốc hội thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 về triển khai thực hiện Luật trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định cụ thể các nội dung cần thực hiện và phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và địa phương. Đồng thời, đã tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở như: Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tiếp tục thực hiện Chỉ

thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác hòa giải ở cơ sở hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác tư pháp để các địa phương, đơn vị thực hiện đảm bảo thống nhất và đồng bộ. Đồng thời, tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chọn công tác hòa giải ở cơ sở là một trong các nội dung được tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra. Sở Tư pháp và UBNDTTQ tỉnh, UBND cấp huyện và UBNDTTQ cùng cấp cũng đã tổ chức ký kết các chương trình phối hợp trong công tác hòa giải và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đề Luật Hòa giải ở cơ sở đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền và phổ biến Luật này đã được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức hội nghị, hội thi, tọa đàm, cấp phát tài liệu, đĩa CD, xây dựng các chương trình phát sóng trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải tài liệu qua hệ thống cổng/trang thông tin điện tử... Đặc biệt, gắn với công tác tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã 2 lần tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi dưới hình thức sân khấu hóa (năm 2018 và năm 2023). Các Hội thi được các địa phương tích cực hưởng ứng và để lại dấu ấn sâu sắc trong cán bộ và Nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần tôn vinh công tác hòa giải ở cơ sở và những người làm công tác này. UBNDTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hòa giải, đồng thời khuyến khích, động viên thành viên, hội viên tích cực tham gia công

tác này. Việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật Hòa giải ở cơ sở đã góp phần tạo chuyên môn mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và của cán bộ, Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở, người dân từng bước ưu tiên sử dụng phương thức hòa giải cơ sở để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình, trong cộng đồng dân cư.

Công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở ngày càng được chú trọng và nâng cao về chất lượng, đảm bảo hướng dẫn kịp thời, theo dõi, kiểm tra thường xuyên, khen thưởng khách quan theo đúng quy định. Các tổ hòa giải được rà soát, kiện toàn khi có thay đổi nhân sự hoặc có các yếu tố khác ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức. Đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh có 1.964 tổ hòa giải với 13.031 hòa giải viên. Để nâng cao năng lực cho người làm công tác hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp và các địa phương đã tổ chức nhiều hình thức để tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ này. Trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức khoảng 60 Hội nghị, UBND cấp huyện tổ chức gần 350 hội nghị, trong đó đã tập trung trang bị kiến thức pháp luật về quy trình hòa giải, pháp luật trên các lĩnh vực thường gặp trong công tác hòa giải. Xây dựng và phát hành 4.000 cuốn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ, 4.000 cuốn Sổ tay dành cho hòa giải viên, trong đó giới thiệu các quy định của pháp luật và các kỹ năng cần thiết trong quá trình hòa giải các vụ việc. Ngoài ra còn xây dựng và cấp phát đĩa tuyên truyền các tiểu phẩm hòa giải để các xã, phường, thị trấn sao lưu, phát cho các tổ hòa giải. Hàng năm, Phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức biên soạn đề cương các văn bản mới và các chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân cấp phát cho hòa giải viên. Từ năm 2014 đến nay, UBND cấp huyện, cấp xã cấp phát gần 40 ngàn tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Nhờ thực hiện đồng

bộ các giải pháp trên, chất lượng của đội ngũ hòa giải viên đã được nâng lên đáng kể, hoạt động hoà giải ngày một đi vào nề nếp, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 14.944 vụ, việc, trong đó đã hòa giải thành 12.333 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,5%. Nguồn lực đầu tư cho công tác này được quan tâm hơn trước, bên cạnh đảm bảo hỗ trợ cho các tổ hòa giải hoạt động còn hỗ trợ kịp thời các hòa giải viên trong các vụ việc hòa giải thành, từ đó khích lệ, động viên các hòa giải viên phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Nhờ hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giữ gìn đạo lý, truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong quá trình hòa giải, các hòa giải viên còn tuyên truyền, vận động các bên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chưa thực sự quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác này; Việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên có nơi chưa đảm bảo kịp thời; Số lượng hòa giải viên tuy đông nhưng năng lực, nhiệt huyết không đồng đều, một số hòa giải viên còn thiếu sự chủ động trong việc cập nhật kiến thức pháp luật; Sự tham gia của đội ngũ luật gia, luật sư, chuyên gia vào công tác hòa giải ở cơ sở còn ít. Sự phối hợp giữa hòa giải viên với công chức cấp xã, công an xã vẫn còn hạn chế. Việc xây dựng điển hình, tôn vinh hòa giải viên giỏi thực hiện chưa thường xuyên; Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ....

Hiện nay tỉnh ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt tỉnh NTM, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng này và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì việc tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân là yếu tố nền tảng, là tiền đề cho quá trình thực hiện. Do đó, bên cạnh khắc phục các khó khăn, hạn chế, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh. Đây mạnh phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các địa phương rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, đầu tư kinh phí, bố trí nguồn lực đảm bảo cho công tác này. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh kịp thời khen thưởng, tôn vinh các hòa giải viên có thành tích xuất sắc. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng các mô hình hòa giải gắn với mô hình dân vận khéo; xây dựng các diễn đàn, sân chơi để tôn vinh và tạo điều kiện cho các hòa giải viên gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng trong thời gian tới công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần tích cực trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo môi trường để kinh tế, xã hội tỉnh nhà phát triển./.

# Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung nguồn lực tổ chức triển khai hiệu quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

KIỀU OANH

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện công tác tư pháp toàn quốc trong 6 tháng đầu năm 2023, ngày 20/7/2023, Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã kết luận, trong sáu tháng đầu năm 2023, trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng sâu sắc đến hầu hết các ngành; nhiều vấn đề khó, phức tạp tiếp tục phát sinh trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ, ngành Tư pháp, việc xử lý đòi hỏi tiến độ rất gấp, yêu cầu cao về chuyên môn, trí tuệ và bản lĩnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan tư pháp địa phương và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã có nhiều cố gắng, khẩn trương, chủ động xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành các kế hoạch công tác. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, khoa học, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương. Nội bật trong 6 tháng, toàn Ngành đã chủ động tham mưu giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương xây dựng, ban hành các Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Phối hợp, tham mưu chiến lược

và cung cấp các ý kiến pháp lý một cách trách nhiệm, rõ chính kiến đối với các văn bản, vấn đề liên quan đến phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội sau đại dịch Covid-19, làm căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp các địa phương thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), trong đó đã hoàn thành khối lượng lớn, đạt và vượt tiến độ đề ra các dự án đã được đưa vào hoặc bổ sung vào Chương trình xây dựng VBQPPL thông qua với tỷ lệ tán thành cao; công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các VBQPPL nhằm phục vụ triển khai kịp thời, hiệu quả, cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Đề án 06 của Chính phủ. Nhiều biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật đã và đang được thực hiện.

Công tác tổ chức thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thi hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường cho sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch. Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp tiếp tục chủ động tham mưu triển khai Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo thực chất, hiệu quả.



Công tác quản lý nhà nước các nghề tư pháp tiếp tục được tăng cường, gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác hành chính tư pháp tiếp tục được quan tâm, trọng tâm là triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Chính phủ như việc cấp bản điện tử giấy tờ hộ tịch, phục vụ liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

Công tác thi hành án dân sự được quan tâm đẩy mạnh, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và án tín dụng, ngân hàng.

Công tác pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng, đề cao hiệu quả, chất lượng công tác. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kế hoạch, tài chính, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, báo chí, xuất bản, công tác xây dựng ngành, ... được quan tâm, chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động trong tham mưu, giải quyết công việc, nhất là trong việc bảo đảm trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý nhà nước tại một số đơn vị thuộc Bộ, địa phương chưa sát sao, thiếu kiểm tra, giám sát, còn để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật ở một số lĩnh vực; việc tiếp nhận giải quyết các yêu cầu thủ tục hành chính ở một số nơi còn chậm; công tác ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, việc xây dựng, vận hành một số cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

*Thứ nhất*, tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng

về công tác xây dựng pháp luật; tham mưu Chính phủ, các Bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới. Ưu tiên, tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, 2024; các VBQPPL để triển khai thực hiện Đề án 06 và thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ bảo đảm đúng quy định của Luật ban hành VBQPPL.

*Thứ hai*, tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính trong xây dựng VBQPPL; tiếp tục chủ động phòng ngừa, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ sau khi được ban hành. Phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết Chi thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

*Thứ ba*, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan tư pháp địa phương tập trung tham mưu có chất lượng, đảm bảo quy trình, tiến độ, đúng quy định của pháp luật về ban hành VBQPPL đối với các dự án do Bộ, địa phương mình trình; tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; chủ động thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định; phát huy hiệu quả

vai trò, trách nhiệm của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL của các Bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL; tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao, bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

*Thứ tư*, chủ động tham mưu giúp Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức tốt Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả các luật, nghị quyết, VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên mới ban hành.

*Thứ năm*, tập trung nguồn lực, kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao năm 2023. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, khắc phục triệt để tình trạng vi phạm chuyên môn nghiệp vụ; quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống THADS. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ tụng hành chính.

*Thứ sáu*, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật và tư pháp. Tập trung giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp quốc tế. Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan tư pháp địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ động nghiên cứu tham mưu, cho ý kiến pháp lý đối với các vấn đề phát sinh, bảo đảm tăng cường phòng ngừa tranh chấp trong bối cảnh nước ta đang chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

*Thứ bảy*, tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo Đề án 06, tăng cường số hóa các dữ liệu hộ tịch, quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm việc kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu

thông suốt, hiệu quả giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện đồng bộ các giải pháp về công nghệ thông tin, quy trình, thủ tục hành chính để thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ công nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, trong đó, lưu ý bảo đảm quyền của người dân trong việc lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

*Thứ tám*, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tư pháp, nhất là lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

*Thứ chín*, các đơn vị thuộc Bộ bám sát tình hình để chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; bám sát các nhiệm vụ công tác trọng tâm, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng; tham mưu trách nhiệm, hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Lãnh đạo Bộ tham gia thực chất, hiệu quả các nhiệm vụ thành viên các Tổ công tác, Ban chỉ đạo liên ngành theo phân công của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức pháp chế, Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị; rà soát kỹ các chương trình, kế hoạch công tác hiện hành để tổ chức tập trung thực hiện và nếu cần thiết thì có điều chỉnh, bổ sung phù hợp và tăng cường các giải pháp nhằm đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung nguồn lực tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp trong sáu tháng cuối năm 2023./.

# MỘT SỐ KẾT QUẢ TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2022-2027 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG

*“Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là dự thảo chính sách) là hoạt động do các cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện. Hoạt động này nhằm cung cấp thông tin rộng rãi về nội dung của dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp, đúng quy định pháp luật đến đối tượng chịu sự tác động và toàn xã hội trên cơ sở tương tác, thông tin đa chiều; công khai, minh bạch nội dung tiếp thu, giải trình, dự kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, thể chế” (Mục III Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027). Qua hơn 01 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản có liên quan về nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả nhất định.*

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện (UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 12/5/2022). Theo đó, Kế hoạch được ban hành có mục đích là: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện, đảm bảo Đề án được triển khai đồng bộ, kịp thời, thống nhất, hiệu quả, có chất lượng, phù hợp với yêu cầu tại Quyết định số 407/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan; Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, góp phần tích cực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trên địa

bàn tỉnh; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027. Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trên đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Theo thống kê có 13/13 đơn vị cấp huyện và các sở, ngành đã ban hành Kế hoạch, Công văn... để thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh.

Bám sát Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 171/KH-UBND tỉnh ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức quán triệt, phổ biến thực hiện Đề án bằng nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua việc tham mưu cho Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn (có lồng

ghép nội dung thực hiện Đề án này); thông qua Hội nghị quán triệt, phổ biến pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức tham mưu công tác pháp chế của các sở, ngành và các thành phần có liên quan; thông qua việc góp ý các dự án Luật, chính sách của Trung ương, của tỉnh; thông qua việc thẩm định các dự thảo văn bản QPPL (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh); thông qua việc phối hợp với các cơ quan truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hà Tĩnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh)... Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã góp ý vào những văn bản có liên quan như: Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án Dân sự; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022; Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tàn số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi)... Bên cạnh góp ý có trách nhiệm cao vào các dự thảo văn bản QPPL của Trung ương và của tỉnh thì nhiệm vụ thẩm định văn bản QPPL được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng (theo thống kê 100% các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh đều được Sở Tư pháp thẩm định).

Theo Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương thì nhiệm vụ truyền thông chính sách đã được thực hiện tương đối nghiêm túc bằng nhiều hình thức như: Thông qua công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Thông qua nhiệm vụ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn bản pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện; Thông qua các hội nghị, cuộc họp; Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại trực tiếp; Thông qua các hội nghị của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hội nghị báo cáo viên pháp

luật; Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các trang mạng xã hội... Qua 01 năm thực hiện Văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ. Nổi bật như: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhiều hội nghị góp ý chuyên sâu về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Cục Hải quan đã góp ý nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thông qua đó đã truyền thông rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các nội dung có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 11 văn bản QPPL (trong đó có 07 Nghị quyết, 04 Quyết định); các văn bản này được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đến đối tượng chịu sự tác động của văn bản và thực hiện nghiêm túc theo quy trình của Luật ban hành Văn bản QPPL năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020; Các đơn vị cấp huyện chú trọng việc tổ chức góp ý các dự thảo văn bản có liên quan (trung bình mỗi đơn vị cấp huyện góp ý trên 80 dự thảo văn bản) ..

Có thể khẳng định, qua hơn 01 năm thực hiện văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác truyền thông chính sách lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và người thực thi pháp luật từng bước được nâng cao. Qua báo cáo của các sở, ngành và 13 đơn vị cấp huyện thì ngoài việc chú trọng truyền thông các dự thảo, các văn bản tác động trực tiếp đến cơ quan, đơn vị mình thì các cơ quan, đơn vị còn tăng cường truyền thông đến các văn bản liên quan đến người dân. Nhiều hình thức truyền thông được thực hiện có hiệu quả như: Thông qua các hội thảo khoa học pháp lý; các hội nghị tập huấn chuyên sâu; thông

(Xem tiếp trang 42)

# VIỆC TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỦA SỞ TƯ PHÁP THEO ĐỀ ÁN 06 TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

HẢI VÂN



Tập huấn luyện thông đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử tại thị xã Kỳ Anh

**N**gày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Đề án 06 đề ra 05 nhóm tiện ích cốt lõi để thực hiện, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho các Bộ, ngành, địa phương.

Ở tỉnh ta, để triển khai Đề án 06, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tiếp tục ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/3/2023 để triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2023. Căn cứ vào các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/3/2023, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, ngay từ đầu năm 2023, Sở Tư pháp đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao và phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ khác liên quan đến Đề án 06 với những kết quả nổi bật như sau:

*Thứ nhất*, Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực của ngành

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 trong ngành Tư pháp, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung quy định về việc cấp bản sao điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và các văn bản có liên quan; Chỉ đạo thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; Chủ động sử dụng một trong các phương thức kiểm tra thông tin nơi cư trú của công dân và phối hợp với Công an cấp xã thực hiện việc kiểm tra, xác minh, xử lý đối với các trường hợp dữ liệu hộ tịch có sai khác giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp, ngành Tư pháp địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, không yêu cầu công dân nộp/ xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú khi giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch và không từ chối yêu cầu đăng ký hộ tịch khi người dân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

*Thứ hai*, Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án

Nhằm góp phần nâng cao vai trò, hiểu biết, trách nhiệm thực hiện Đề án 06 trong toàn thể cán bộ và Nhân dân, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện Chương trình Pháp luật và Đời sống tháng 02/2023, tuyên truyền, phổ biến quy định của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; Thực tiễn triển khai

Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình đã tạo ra hiệu ứng sâu rộng, mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm rõ các quy định pháp luật về cư trú, lợi ích khi sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Sở Tư pháp cũng đã tổ chức Ngày pháp luật tháng 5 phổ biến và giới thiệu cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở một số nội dung liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thông qua buổi sinh hoạt, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đã nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 06; ưu tiên thực hiện và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, đề người dân có thể tiếp cận gần hơn với dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, Sở đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cách thức thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua điện thoại, email và mạng thông tin điện tử như Zalo, Facebook,... Nhiều tin, bài tuyên truyền về các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06 cũng đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp và Bản tin Tư pháp.

*Thứ ba*, Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Việc thực hiện dịch vụ công được Ban Giám đốc Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ. Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tiễn tại đơn vị, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, các văn bản đơn đốc số hóa, thanh toán trực tuyến hồ sơ TTHC và đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt

(Xem tiếp trang 35)

# DẤU ẤN TỪ HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2023

**Trong những năm qua, công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, góp phần giữ gìn đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, hạn chế những vụ việc tranh chấp phải giải quyết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giúp các cơ quan nhà nước, người dân giảm thiểu được thời gian, chi phí đi lại, tạo nên sự đồng thuận, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.**



Ông Lê Viết Hồng Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc

Ngay sau màn khai mạc với sắc phục, cờ hoa rực rỡ, các đội đã sôi nổi bước vào Hội thi với 3 phần thi: Phần thi giới thiệu, phần thi lý thuyết và phần thi tiểu phẩm. Đối với phần thi giới thiệu, các đội đã đưa đến cho Hội thi những tiết mục chào hỏi đặc sắc, có sức cuốn hút với nhiều làn điệu dân ca, ví dặm toát lên được tính chất, đặc trưng của công tác hòa giải ở địa phương mình, trong đó nổi bật là màn chào hỏi của huyện Hương Khê.



Phần thi lý thuyết

Hội thi nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” năm 2023 và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng thời cũng là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải. Tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, Nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho các Hòa giải viên, biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến xuất sắc trong công tác hòa giải trên địa toàn tỉnh.



Phần thi giới thiệu đến từ đội thi huyện Hương Khê

Tại phần thi lý thuyết, mỗi đội có 5 câu hỏi trắc nghiệm và 1 tình huống giải quyết, các câu hỏi trắc nghiệm và các tình huống là những vấn đề, tình huống pháp luật thường xảy ra trong thực tiễn công tác hòa giải trên tất cả các lĩnh vực như dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, ... Ở phần thi này các hòa giải viên đã khẳng định được năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong xử lý từng tình huống cụ thể thấu tình đạt lý.

Hấp dẫn hơn cả vẫn là phần thi tài năng, ở đây các thí sinh đã xây dựng những tiểu phẩm có nội dung thực tế, rất đời thường, sinh động, có nội dung thiết thực, đậm tính nhân văn với hình thức thể hiện hấp dẫn, sáng tạo. Những mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong cuộc sống thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở đã được các đội khái quát, dàn dựng, đưa lên sân khấu.

Bằng sự hiểu biết pháp luật, am hiểu kiến thức xã hội, vốn sống thực tế, bằng kinh nghiệm thực tiễn, hơn hết là bằng tài năng của mình, qua các làn điệu dân ca, ví dặm mượt mà, sâu lắng, qua những lập luận chặt chẽ, mạch lạc, khúc chiết, qua những lời khuyên nhủ, xoa dịu, hóa giải các bên tranh chấp, mâu thuẫn, các đội dự thi đã để lại trong lòng người xem và các hòa giải viên nhiều cảm xúc.

Anh Trần Văn Cảnh thí sinh của đội thi huyện Hương Khê chia sẻ: "Là một cán bộ thường xuyên tham gia hòa giải ở cơ sở, qua Hội thi tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào việc hòa giải ở cơ sở ngày càng tốt hơn, cụ thể như khi có tình huống mâu thuẫn xảy ra là một cán bộ hòa giải mình phải nên truyền cảm cho đối tượng được hòa giải để họ hiểu chứ không nên áp đặt".

Các thí sinh tham gia Hội thi khi được hỏi về cảm nhận từ cuộc thi cho biết: "Tham gia Hội thi được giao lưu học hỏi, trao đổi rút ra những kinh nghiệm hay để về áp dụng vào hòa giải ở cơ sở như: Những mâu thuẫn nhỏ mình kết hợp với các Hội đoàn thể, chi bộ thôn xóm nhà động viên, đặc biệt chú ý đến tình làng nghĩa xóm, đừng để mất đoàn kết giữa các gia đình do mâu thuẫn với nhau, để xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư được tốt hơn".

Sự thành công của Hội thi một lần nữa khẳng định ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc của công tác hòa giải ở cơ sở. Hội thi đã thực sự đem lại những cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp về con người và tình người trong việc hóa giải mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ thực tế cuộc sống hàng ngày, xây đắp tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần phổ biến pháp luật đến với mọi tầng lớp Nhân dân, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.



Phân thi tiểu phẩm đến từ huyện Đức Thọ



Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi huyện Kỳ Anh.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi huyện Kỳ Anh, 02 Giải Nhì cho đội thi huyện Đức Thọ và huyện Cẩm Xuyên. Đồng giải Ba cho các đội: huyện Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và 7 giải khuyến khích. Cũng tại Hội thi này Ban Tổ chức đã trao giải cho đội thi có giải phần thi giới thiệu hay nhất; đội thi có phần thi xử lý tình huống hay nhất; đội thi có phần tiểu phẩm hay nhất và giải cho thí sinh là Hòa giải viên cao tuổi nhất tại Hội thi./.



# Hà Tĩnh

## TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ANH THƠ

*Thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Trung tâm) thực hiện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật tại các địa phương.*



*Trung tâm TGPL NN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật.*

### **Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý**

Ngay từ đầu năm, công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý được Trung tâm triển khai sâu, rộng với nhiều nội dung phong phú, đa dạng hình thức. Đến nay, Trung tâm tổ chức thực hiện thành công 51 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở, thu hút hơn 5.300 lượt người tham gia, qua đó đã giới thiệu: những nội dung cơ bản Luật Trợ giúp pháp lý; văn bản pháp luật quan trọng,

thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của người dân trên từng địa bàn.

Cùng với đó, Trung tâm đã biên soạn, in ấn hơn 70.000 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu pháp luật cấp, phát miễn phí cho người dân, để trong Hộp tin tại các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm giúp cho người dân, đặc biệt là người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo thực hiện quyền được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, tài liệu pháp luật

được biên soạn dễ hiểu, dễ áp dụng theo các lĩnh vực pháp luật, được người dân, người được TGPL quan tâm. Các nội dung được truyền đạt nhận được nhiều phản hồi tích cực như: Một số quy định của pháp luật về chính sách vay vốn tín dụng đối với hộ nghèo; chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng; chế độ hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; chính sách vay vốn tín dụng đối với hộ cận nghèo; chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi... Ngoài ra, thông qua các cuộc truyền thông và tư vấn pháp luật tại cơ sở, Trung tâm tổ chức trình chiếu các phóng sự do Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dựa trên các vụ việc để thực hiện các phóng sự như: “Mở ra con đường sáng”, “Sau giông bão cuộc đời”, “Cái giá phải trả cho phút nóng giận”, “Cán cân công lý”... góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, diện người được trợ giúp pháp lý, cách thức liên hệ khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, các quy định về pháp luật hình sự. Thường xuyên cải tiến, nâng cấp đường dây nóng về TGPL để người dân dễ dàng liên hệ với Trung tâm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, giảm thiểu các chi phí và tích cực viết các tin, bài, câu chuyện pháp luật, nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý...

Thông qua các đợt truyền thông đã giúp người dân hiểu biết về hoạt động trợ giúp pháp lý của Trung tâm, các đối tượng được trợ giúp pháp lý biết quyền được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của mình và yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc pháp luật. Qua đó, cũng góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

### **Tích cực thực hiện trợ giúp pháp lý từ những vụ việc cụ thể**

Hoạt động tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng thời gian qua đã góp phần giúp người được trợ giúp pháp lý xử lý, tháo gỡ những

khó khăn trong cuộc sống, bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của mình. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm thực hiện tư vấn, hướng dẫn 124 vụ việc cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Các vụ việc TGPL được các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên tư vấn, hướng dẫn kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Trong năm, Trung tâm đã tham gia thực hiện bào chữa, bảo vệ cho các bị can, bị cáo, đương sự trong 225 vụ việc, nhiều vụ việc với các ý kiến tranh tụng cũng như các đề xuất của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên đã được các cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận, đánh giá cao góp phần bảo đảm tính khách quan trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Chất lượng tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng lên rõ nét, từ đầu năm đến nay, đã thực hiện được 98 vụ việc đạt tiêu chí thành công, hiệu quả (*chiếm 73% tổng số vụ việc tham gia tố tụng hoàn thành*) qua đó, đã giúp người có công với cách mạng, trẻ em, người khuyết tật, người nghèo... bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân.

Hiện nay, tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp. Việc xét xử trực tuyến phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tư pháp không chậm trễ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý và đảm bảo các hoạt động xét xử được tổ chức đúng thời hạn luật định, tiết kiệm chi phí và thời gian. Trung tâm đã hoàn thiện điểm cầu thành phần xét xử trực tuyến, phối hợp với Tòa án tổ chức thành công 02 phiên tòa xét xử trực tuyến. Trung tâm trợ giúp pháp lý sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Tòa án các cấp trong việc tổ chức, tham gia phiên tòa trực tuyến với điểm cầu thành phần tại Trung tâm.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác trợ giúp pháp lý, đem lại quyền lợi thiết thực cho người yếu thế trong xã hội; thực hiện tốt chính sách pháp luật,

hướng đến xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gắn với công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý thông qua nhiều hình thức như: tích cực viết các tin bài, cấp phát tài liệu hỏi đáp, tờ gấp, tờ rơi, hộp tin, bảng tin, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí... Chú trọng phối hợp với các đơn vị, địa phương để truyền thông về quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, người thực hiện TGPL, tổ chức TGPL để nâng cao hiểu biết của cán bộ, người dân và người được TGPL về hoạt động TGPL.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan (các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội,...); kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tư pháp, Cục trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành trong công tác trợ giúp pháp lý; tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giới thiệu, thông tin về người được TGPL, vụ việc hoặc đề nghị cử người tham gia các vụ việc trợ giúp pháp lý trong tố tụng cho người được TGPL một cách nhanh chóng, kịp thời.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nâng cao kiến thức, kỹ năng tranh tụng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo như: Trang bị các kiến thức, kỹ năng giải quyết các vụ việc, vụ án cụ thể.../.

## VIỆC TRIỂN KHAI CÁC ...

(Tiếp theo trang 30)

yêu cầu của Nhân dân và doanh nghiệp. Trong 06 tháng đầu năm 2023, mức độ quan tâm của người dân đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến được cải thiện đáng kể, Sở đã tiếp nhận 2.075 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp, hộ tịch, đấu giá tài sản, luật sư, công chứng (tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2022).

*Thứ tư, Về xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung*

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 16/5/2023 về rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Sổ hộ tịch và đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, thống kê, đối chiếu dữ liệu. Trên cơ sở đó, các địa phương đã và đang thực hiện rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch, qua đó phát hiện các sai sót cần chỉnh sửa, góp phần đảm bảo dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được đầy đủ, chính xác theo Sổ hộ tịch đã đăng ký và thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Có thể thấy rằng, việc triển khai Đề án 06 tại Sở Tư pháp đã nhận được nhiều thuận lợi, từ sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; sự phối hợp của các đơn vị, địa phương; tập thể Sở đoàn kết, nhất trí, phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Ngành nói chung, nhiệm vụ về Đề án 06 nói riêng. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp đã bám sát, triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đề án 06 được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh cũng như các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả việc triển khai Đề án 06 trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục bám sát và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng đã được giao. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, Sở Tư pháp sẽ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới./.

# NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI XUÂN

TRẦN HOÀNG THẠCH  
Phòng Tư pháp huyện Nghi Xuân



Tập huấn nghiệp vụ Hộ tịch cho công chức Tư pháp-Hộ tịch

Công tác Tư pháp - Hộ tịch ở cấp xã là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, là nơi triển khai trên thực tế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp từ Trung ương đến cơ sở một cách thống nhất, toàn diện và đồng bộ.

Công tác Tư pháp - Hộ tịch ở cấp xã trước đây được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ gồm: Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tử sách pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong việc tham gia xây dựng pháp luật; Thẩm tra, rà soát văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công

tác thi hành án dân sự trên địa bàn; Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn cấp xã; phối hợp với công chức Văn hóa xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn; chủ trì phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND cấp xã giao. Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã có hiệu lực từ ngày 01/8/2023 thì công tác Tư pháp - Hộ tịch bổ sung nhiệm vụ: xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp

với trường thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong việc sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng và các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thanh tra.

Trong những năm qua, đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn huyện Nghi Xuân không ngừng được củng cố, kiện toàn. Hiện nay toàn huyện có 17 xã, thị trấn, có 19 công chức Tư pháp - Hộ tịch đều có trình độ đại học Luật, trong số này có 02 thạc sĩ luật; 19/19 công chức được bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ hộ tịch. Đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch nỗ lực phấn đấu, góp phần tạo nên những kết quả tích cực trong công tác tư pháp, nổi bật là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chứng thực, hộ tịch, hòa giải ở cơ sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo... Trước yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật, công chức Tư pháp - Hộ tịch thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, đáp ứng công việc được giao với khối lượng lớn và có tính chuyên sâu, trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân.

Mặc dù vậy, thời gian qua công tác Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn huyện Nghi Xuân gặp không ít khó khăn: Đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch còn mỏng, chủ yếu một công chức; trình độ ứng dụng Công nghệ thông tin chưa đồng đều. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công chức Tư pháp - Hộ tịch phải tham mưu UBND cùng cấp giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai, khiếu nại - tố cáo; Phối hợp với các ngành như: Thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân... thực hiện nhiệm vụ liên quan đến địa bàn quản lý Nhà nước ở địa phương nên chiếm khá nhiều thời gian dẫn đến quá tải và làm ảnh hưởng nhiều đến giải quyết đầu công việc chuyên môn; một số công chức Tư pháp - Hộ tịch có kinh nghiệm, năng lực được bổ nhiệm, điều động ở vị trí công tác cao hơn hoặc công việc khác dẫn đến triển khai công tác Tư pháp - Hộ tịch gặp nhiều khó khăn. Ngày 30/12/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2648/QĐ-BTP

về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023. Tuy nhiên hiện nay quy định về quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa hoàn thiện; cơ chế kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch với cơ quan quản lý dữ liệu chuyên ngành khác (như bảo hiểm, thuế, giáo dục...) chưa hình thành; việc thực hiện nhiệm vụ số hóa còn một số khó khăn như: chưa được quan tâm bố trí kinh phí; nhân lực, cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng; việc triển khai thực hiện số hóa giao cho công chức Tư pháp - Hộ tịch tự nhập dữ liệu, do vừa phải làm công việc chuyên môn, vừa thực hiện số hóa nên quá tải, không bảo đảm được tiến độ, chưa kể về kỹ thuật và tâm lý, việc vừa nhập dữ liệu, vừa tự kiểm tra sẽ không bảo đảm được độ chính xác, khách quan của dữ liệu được số hóa. Khó khăn lớn nhất hiện nay là UBND cấp xã cơ bản chỉ được biên chế 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch, trong khi khối lượng thông tin cần số hóa quá lớn.

Từ thực trạng nêu trên, trong thời gian tới ngành Tư pháp huyện Nghi Xuân tập trung một số việc như: Tạo điều kiện cơ sở vật chất về hộ tịch, chứng thực, công nghệ thông tin nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác Tư pháp - Hộ tịch. Thường xuyên tổ chức cập nhật, tập huấn về các lĩnh vực chuyên môn của công tác tư pháp như: Công tác xây dựng, ban hành văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, xử lý vi phạm hành chính, trợ giúp pháp lý... UBND cấp xã không giao thêm các nhiệm vụ khác cho công chức Tư pháp - Hộ tịch, đảm bảo cho những công chức này hoạt động chuyên trách. Quan tâm thực hiện đúng và kịp thời các chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch, bố trí phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hệ thống mạng internet, phần mềm chuyên dụng... nhằm động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho công chức Tư pháp - Hộ tịch hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rà soát đội ngũ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới./.

# MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH VÀ NGÀNH TƯ PHÁP HÀ TĨNH TRONG CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

PHẠM THỊ THU HÀ  
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

**Hòa giải ở cơ sở là một trong những hoạt động khá hiệu quả để góp phần giải quyết các tranh chấp ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; đồng thời cũng là hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và ngành Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ trong công tác hòa giải ở cơ sở.**

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tư pháp đã ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở; giám sát và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp ngành tư pháp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, hoà giải ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương gắn với công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, trong đó chú trọng phát huy vai trò hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở.

MTTQ và ngành Tư pháp thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác hướng dẫn và thực hiện rà soát, kiện toàn, củng cố các Tổ hòa giải, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Hiện nay toàn tỉnh có 1.964 Tổ hòa giải với 13.031 Hòa giải viên. Thành viên Tổ hòa giải đảm bảo đầy đủ thành phần đại diện Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, người có uy tín ở khu dân cư, nhiệt tình, có trách nhiệm, được Nhân dân tin tưởng. Các Tổ hoà giải ở cơ sở đã phát huy vai trò trách

nhiệm của mình, thực hiện hoà giải thành công nhiều vụ việc ngay tại cơ sở. Tỷ lệ hoà giải thành những năm qua đạt khá cao, trung bình đạt trên 80%/năm. Hàng năm, MTTQ các cấp đã lồng ghép hoạt động hòa giải ở cơ sở trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, nhất là gắn với thực hiện các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đưa kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở là một tiêu chí trong đánh giá thực hiện cuộc vận động. Đồng thời, lồng ghép thực hiện hòa giải ở cơ sở với xây dựng, thực hiện Hương ước, Quy ước ở khu dân cư. Từ đó, để tích cực phối hợp với chính quyền vận động Nhân dân giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Hàng năm, Mặt trận các cấp phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên, kịp thời phổ biến những chính sách, văn bản pháp luật mới cho các Hòa giải viên trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, hai bên phối hợp biên soạn các tài liệu giới thiệu về luật, bộ luật mới; tái bản tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho hòa giải viên, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, mở chuyên trang chuyên mục trên

trang thông tin điện tử, website các huyện, Facebook, zalo Fanpage MTTQ và ngành Tư pháp với hàng ngàn lượt truy cập. Thông qua đó, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở không ngừng được cung cấp kiến thức pháp luật mới, tự nghiên cứu và bồi dưỡng kỹ năng hòa giải để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác hoà giải ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hoà giải cơ sở; đội ngũ hòa giải viên còn thiếu phương pháp, kỹ năng hòa giải và kiến thức pháp luật chuyên sâu; một số công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chưa nắm vững nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; một số Tổ hòa giải còn xem việc hòa giải là đơn giản, chỉ mời các bên tiến hành hòa giải miệng, không vào sổ thống kê hồ sơ, nhất là đối với những vụ việc hòa giải thành, nên việc thống kê, báo cáo tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở chưa đúng so với vụ việc hòa giải trên thực tế. Mặt khác, nguồn ngân sách nhà nước ở cấp huyện, đặc biệt là ở cấp xã còn khó khăn nên việc bố trí kinh phí cho công tác hòa giải chưa nhiều...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở, trong thời gian tới ngành Tư pháp và Mặt trận cùng quan tâm thực hiện tốt hơn một số giải pháp như:

*Thứ nhất*, tiếp tục phối hợp tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản mới ban hành; hiệu quả của hoạt động hòa giải ở cơ sở... nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân về ý thức thượng tôn pháp luật và vai trò của Tổ hoà giải ở cơ sở.

*Thứ hai*, quan tâm phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở và các hoà giải viên, về kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải, nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết tranh chấp nảy sinh trong cộng đồng dân cư. Đây

là những hạt nhân trong việc thực hiện hoà giải ở cơ sở cũng như tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, đồng thời hướng dẫn, giải thích về pháp luật cho người dân tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

*Thứ ba*, MTTQ và ngành Tư pháp thường xuyên phối hợp để rà soát, củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở trong toàn tỉnh đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Chú trọng việc mời luật sư, công chức, thẩm phán, Hội thẩm nhân dân... trên địa bàn dân cư tham gia hỗ trợ hòa giải viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

*Thứ tư*, MTTQ các cấp tiếp tục chú trọng gắn hoạt động hòa giải ở cơ sở vào các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động, nhất là gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thông qua triển khai thực hiện Cuộc vận động, các mô hình điểm trong thực hiện Cuộc vận động để tăng cường phổ biến pháp luật cho nhân dân, vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Mặt khác, thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình tại địa phương, kịp thời phát hiện những tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân để hòa giải, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, trên địa bàn dân cư, hạn chế để mâu thuẫn phát sinh, tranh chấp kéo dài thành việc lớn và phức tạp, gây mất đoàn kết và mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. Mặt trận các cấp tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, như Trang Thông tin điện tử, trang zalo, Fanpage của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

*Thứ năm*, hàng năm ngành Tư pháp và MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả. Qua kiểm tra để kiến nghị, đề xuất chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện cho hoạt động hoà giải ở cơ sở, nhất là đảm bảo kinh phí hoạt động cho công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo các chế độ, chính sách cho hoà giải viên theo quy định./.

# THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HẢI GIANG

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa công tác xây dựng văn bản QPPL, thời gian qua, HĐND, UBND tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và dành nhiều thời gian, nguồn lực để thực hiện nhằm cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, định hướng của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đạt được kết quả nêu trên, cơ quan, đơn vị đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, cụ thể như sau:

*Thứ nhất* là tranh thủ sự tham gia chỉ đạo ngay từ đầu của lãnh đạo UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh nhận được nhiều sự quan tâm của Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là sự đổi mới trong chỉ đạo điều hành nên việc xây dựng văn bản QPPL, nhất là đối với Nghị quyết quy định chính sách đặc thù đã có những chuyển biến rõ nét. Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo đã chủ động xây dựng và chuẩn bị kỹ các nội dung được giao. Nếu như trước đây, việc xây dựng văn bản QPPL chủ yếu từ cơ quan tham mưu, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét thông qua tại phiên họp UBND tỉnh sau khi các sở, ban, ngành hoàn thiện hồ sơ trình; các Ban Hội đồng nhân dân chỉ tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết ở khâu thẩm tra dự thảo văn bản. Thì hiện nay, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản đã tranh thủ sự tham gia chỉ đạo ngay từ đầu của Lãnh đạo UBND tỉnh, Các ban của HĐND tỉnh. Thông qua việc ban hành văn bản

chỉ đạo giao cơ quan soạn thảo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Sở Tư pháp kiểm tra lại nội dung còn mâu thuẫn, chưa rõ ràng. Cũng có những dự thảo Lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để trực tiếp chỉ đạo và đưa ra định hướng cho nội dung Nghị quyết, Quyết định. Chính vì vậy, các dự thảo trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã đảm bảo chất lượng, có chiều sâu và đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

*Thứ hai* là các cơ quan, đơn vị đã có sự chủ động để tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Hàng tháng các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện việc rà soát và lập danh mục nội dung giao HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết thuộc lĩnh vực quản lý tại luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các văn bản quy phạm pháp luật khác: Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng chính phủ; Thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, gửi kết quả Sở Tư pháp tổng hợp trình Thường trực HĐND quyết định danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh; trình Chủ tịch UBND tỉnh danh mục quyết định của UBND tỉnh. Theo đó, Danh mục đã giao cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành tham mưu. Trên cơ sở Danh mục chi tiết đã được Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, cơ quan soạn thảo có sự chủ động trong việc tham mưu xây dựng Nghị quyết, quyết định để cụ thể hóa nội dung giao tại Văn bản của Trung ương.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã nghiên cứu vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý cần ban hành cơ chế chính sách đặc thù đề đăng ký các nội dung sẽ trình HĐND tỉnh tại kỳ



họp thường kỳ gửi Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của năm tiếp theo. Việc đưa vào Kế hoạch kỳ họp của HĐND tỉnh và Chương trình khung của UBND tỉnh tạo được sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

*Thứ ba* là nâng cao chất lượng góp ý dự thảo thông qua việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với dự thảo

Việc nâng cao chất lượng góp ý của dự thảo là một trong những nội dung quan trọng và đã được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện trong thời gian. Dự thảo được xây dựng xuất phát từ ý chí chủ quan của các cơ quan soạn thảo, do đó, việc nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan tổ chức thực hiện và các nhóm đối tượng chịu tác động của dự thảo là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cường tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.

Thực tế, một số cơ quan được lấy ý kiến góp ý, vì nhiều lý do khác nhau, chưa có sự quan tâm đúng mức đến công tác góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nên chất lượng góp ý chưa cao. Nhiều dự thảo văn bản được lấy ý kiến, cơ quan góp ý chỉ mang tính chất hình thức, nội dung sơ sài, chưa có nhiều ý kiến chất lượng cao để có thể tổng hợp chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo. Trong khi đó, các cơ quan tổ chức thực hiện văn bản mới là người nắm rõ nhất tình hình thực tiễn áp dụng văn bản này, cơ quan soạn thảo và thẩm định dự thảo nhiều khi cũng không thể nào nắm được hết tình hình triển khai để có thể dự liệu được hết tình huống phát sinh trong thực tiễn. Để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với dự thảo VBQPPL, đã có nhiều giải pháp được thực hiện, một trong những biện pháp hữu hiệu đó là đưa tiêu chí chất lượng góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thành một trong các tiêu chí chấm điểm cách hành chính của tỉnh. Chính vì vậy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát đến công tác góp ý dự thảo văn bản quy phạm

pháp luật, chất lượng góp ý được nâng lên, góp phần đảm bảo chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

*Thứ tư* là thực hiện nghiêm túc quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian qua, cơ quan soạn thảo đã tuân thủ nghiêm quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, các dự thảo văn bản thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết (thủ tục 2 bước đối với nghị quyết quy định về chính sách đặc thù); đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính; tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan liên quan, gửi Sở Tư pháp thẩm định; lấy ý kiến ủy viên UBND dân tỉnh trước khi UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua.

*Thứ năm* là phát huy vai trò tích cực của Sở Tư pháp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp làm tốt vai trò “Gác công” cho UBND tỉnh trong công tác này. Theo đó, Sở tư pháp đã thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị, địa phương về công tác xây dựng văn bản thông qua việc ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hàng năm; mời chuyên gia Bộ Tư pháp tổ chức các cuộc tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác xây dựng văn bản trên địa bàn tỉnh; xây dựng Sổ tay hướng dẫn về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đưa ra tình huống thực tiễn để các đơn vị, địa phương nắm dễ dàng nắm bắt và thực hiện, sơ kết, tổng kết.

Ngoài ra, đã chủ động tham gia ngay từ khâu góp ý dự thảo văn bản. Khi nhận được văn bản đề nghị góp ý của cơ quan soạn thảo gửi đến, Sở đã kiểm tra về thẩm quyền ban hành và góp ý kỹ đối với từng nội dung để các cơ quan soạn thảo có thể nhận diện những nội dung thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của UBND tỉnh và HĐND tỉnh. Đồng thời với việc tham gia góp ý về nội dung dự thảo, Sở

cũng đã trao đổi với các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo để nắm bắt được đúng mục tiêu và hướng dẫn cơ quan soạn thảo lựa chọn các nội dung hợp lý để đưa vào dự thảo cho phù hợp. Trường hợp dự thảo được xây dựng không đúng thẩm quyền, Sở tư pháp có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo không trình ban hành văn bản.

Song song với việc góp ý, công tác thẩm định cũng được thực hiện một cách có chiều sâu hơn. Với những dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, Sở Tư pháp thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định gồm các chuyên gia pháp luật để nghiên cứu đưa ra ý kiến phản biện đối với nội dung dự thảo. Bên cạnh việc thẩm định các nội dung đánh giá về sự phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Sở quan tâm nhiều hơn trong việc đánh giá tác động thực tiễn của dự thảo để đưa ra ý kiến thẩm định về tính khả thi của dự thảo, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống thể chế của tỉnh. Một số dự thảo chưa đảm bảo chất lượng Sở Tư pháp đã đưa ra quan điểm rõ ràng việc dự thảo văn bản quy phạm chưa đủ điều kiện trình xem xét, ban hành, đồng thời, không thực hiện thẩm định đối với các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chính sách, thủ tục hành chính nhưng chưa thực hiện đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính theo quy định.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, thời gian qua, Tỉnh đã xây dựng được một hệ thống văn bản pháp luật khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đã phát huy vai trò tích cực trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, hệ thống văn bản pháp luật ở trung ương sẽ có những sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản mới để phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới. Do đó, với vai trò và trách nhiệm của mình, Sở Tư pháp tăng cường tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo quan tâm công tác xây dựng văn bản pháp luật, đề ra định hướng cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời quan tâm nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan tư pháp các cấp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Đối với các Sở, ngành, địa phương cấp huyện, cấp xã cần nâng cao hơn nữa tính chủ động trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục phục vụ tích cực cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

## MỘT SỐ KẾT QUẢ...

(Tiếp theo trang 28)

qua Cổng thông tin điện tử; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng... qua đó, đã góp phần tích cực vào việc xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế.

Hiện nay, trên cơ sở các văn bản của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện nghiêm túc việc truyền thông các dự thảo Luật có tác động lớn đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ban hành văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Quyết định số 407/QĐ-TTg và Kế hoạch số 171/KH-UBND đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; đồng thời tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo chính sách có tác động lớn đến đối tượng chịu sự tác động, đến xã hội bằng các hình thức thiết thực, có hiệu quả và công khai các thông tin chính sách có tác động lớn đến xã hội bằng nhiều hình thức theo quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; mặt khác để triển khai sâu rộng nhiệm vụ này thì UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu cho các thành phần có liên quan; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, nhằm góp phần tích cực xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

# Tháng 8

ThiHuu.Com

## Cảm hứng thơ ca

## VỀ CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH MỒNG 2-9

*Trong tiến trình thơ Việt Nam từ 1945 đến nay, cảm hứng tự hào về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 luôn có một vị trí quan trọng với nhiều tác phẩm hay được tiếp nối qua các thời kỳ.*

**N**gay sau ngày 2-9-1945, trong niềm vui bất tận, Xuân Diệu nhanh chóng đến với thơ ca cách mạng và hân hoan chào đón nước Việt Nam mới bằng trường ca **Ngọn quốc kỳ**. Qua biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc được tập trung khắc họa, ông bày tỏ niềm vui sướng, hạnh phúc, nồng nhiệt trước sự “tái sinh” màu nhiệm của dân tộc bằng những vần thơ nồng nàn, say mê: “Gió

*reo! Gió reo! Gió Việt Nam reo!..Việt Nam! Việt Nam! Cờ đỏ sao vàng!/Những ngực nén hít thở ngày độc lập/Nguồn lực mới bốn phương lên tới tấp” (Ngọn quốc kỳ).*

Cách mạng Tháng Tám thành công, mùa thu năm 1945 đi vào lịch sử dân tộc với những ý nghĩa thiêng liêng nhất. Đó là mùa thu mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta, kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bằng niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng của dân tộc, Thanh Hải viết: “Mùa thu từ năm đó/Mùa thu từ bắt đầu/Cho năm tháng mai sau/Cho những ngày rực rỡ” (**Mùa thu ở Huế**).

Cũng trong mùa thu độc lập đầu tiên, tại miền Nam, trong niềm xúc động nghẹn

ngào trước sự thành công rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám và sự kiện các chiến sĩ cách mạng bị giam ở Côn Đảo được trở về đất liền, Bảo Định Giang có những vần thơ ngập tràn cảm xúc: “*Tháng Tám mùa thu vui vận mới/Hai bờ Bảo Định rực cờ son*” (**Nhìn về quê ngoại**).

Niềm vui độc lập đến quá bất ngờ, nhà thơ Nguyễn Đình Thi như chưa thể tin vào mắt mình trước những đổi thay lớn lao của dân tộc. Một thoáng ngỡ ngàng để rồi vỡ òa hạnh phúc, tác giả của bài **Đất nước** viết: “*Mùa thu về bờ ngõ sáng nay/Gặp những chàng trai bên hồ reo say/Reo reo hồ cờ rực rỡ đổ ánh cây/Thoáng sao vàng nghiêng nghiêng vậy*”.

Với Tố Hữu, cánh chim đầu đàn của thơ ca cách mạng nước ta, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là luồng gió tươi mới thay đổi lớn lao vận mệnh dân tộc. Ông viết về ngày vui của cả nước bằng những vần thơ hào hứng, sôi nổi, ngất ngây: “*Gió ơi gió! Hãy làm giông làm tố!/Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tươi/Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao ơi !/Ta ngã vật trong dòng người cuộn thác*” (**Huế Tháng Tám**). Một năm sau, đúng vào ngày Tết Độc lập thứ hai của dân tộc, trong niềm vui bất tận, Tố Hữu có bài thơ **Vui bất tuyệt** chiêm nghiệm về tầm vóc thời đại của dân tộc trong cảm hứng tự hào: “*Ta đi dưới bốn nghìn năm lịch sử/Đêm nay tràn hoa đỏ nhụy vàng tươi/Ta đi đây với thế kỷ hai mươi/Mạch suối trẻ trong dòng người vô địch*”.

Từ sau năm 1945, cảm hứng về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vẫn luôn được kế tiếp. Sau độ lùi thời gian, những vần thơ về Tết Độc lập những năm trở lại đây mang nhiều sắc thái hơn. Vẫn là niềm tự hào, kiêu hãnh về ngày Quốc khánh thiêng liêng nhưng trong thơ còn có những sự chiêm nghiệm mới với giọng thơ có phần sâu lắng hơn. Đặc biệt, bên cạnh niềm vui ngày Độc lập, hình tượng Hồ Chủ tịch, vị Cha già của dân tộc cũng được khắc họa bằng những vần thơ thật đẹp.

Nhớ về ngày 2-9 đầu tiên, ta lại nhớ về Bác Hồ, nhớ đến công ơn trời bể của Người đối với dân tộc Việt Nam. An Nguyên thể hiện tình cảm ấy một cách đơn sơ mà đậm thắm của những câu thơ lục bát lắng sâu: “*Hôm nay cả nước vui hơn/Mừng ngày Quốc khánh nhớ ơn Bác Hồ*” (**Mừng Quốc khánh**).

Hình ảnh Bác Hồ giản dị mà trang nghiêm trong buổi lễ đọc Tuyên ngôn lịch sử năm xưa cũng được Thanh Đàm tái hiện lại một cách trang trọng trong một số bài thơ gần đây: “*Lá cờ Tổ quốc bay cao/Mùng hai tháng Chín Bác chào toàn dân/Lời Bác như tiếng chuông ngân/Tuyên ngôn độc lập quốc dân đồng bào*” (**Bác Hồ**).

Tự hào về lịch sử oai hùng của dân tộc là cảm hứng chủ đạo trong những bài thơ viết về ngày Quốc khánh. Ở đó, lịch sử nước nhà qua một mốc son trọng đại là ngày 2-9-1945 được thể hiện bằng những tình cảm trang trọng nhất. Đây là một trong những lý do khiến hầu hết các bài thơ viết về đề tài Quốc khánh đều chọn hình thức truyền thống. Chẳng hạn, trong bài **Ngồi trang lịch sử**, Đức Chính đã chọn thể song thất lục bát để thể hiện cảm xúc của mình trong ngày Quốc khánh: “*...Tuyên ngôn Bác đọc vang trời đất/Độc lập Người thề vọng núi sông/Tháng Tám chói ngời trang lịch sử/Ngàn năm xứng mãi với cha ông*”.

Bảy mươi tám năm đã qua, nhưng cứ mỗi lần mùa thu về, trong ta lại ngập tràn nhiều cảm xúc. Ta sống lại những ngày mùa thu lịch sử năm xưa, nhớ lại cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, nhớ về công ơn của Đảng và của Bác Hồ kính yêu, về sự hy sinh của những anh hùng liệt sỹ cho Việt Nam được tự do độc lập, cho cuộc sống thanh bình như hôm nay. Đọc lại những vần thơ viết về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ta càng thêm tự hào về lịch sử dân tộc, về ngày tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc ta.

**Kim Oanh (tổng hợp)**



# TƯ PHÁP HÀ TĨNH

Bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật



## Hội Thi

### HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2023

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 8 năm 2023



*Chào mừng kỷ niệm*

SỐ 03  
2023

- ◎ NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945 - 2023)
- ◎ NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM 28-8 (1945 - 2023)

Sở Tư Pháp Hà Tĩnh



**Chịu trách nhiệm xuất bản**

**LÊ VIỆT HỒNG**

Giám đốc Sở Tư pháp

**Trưởng Ban biên tập**

**ĐINH VĂN HỒNG**

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

**Ban Biên tập**

**NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG**

**TRẦN THỊ HẢI VÂN**

**TRẦN THỊ HẢI GIANG**

**TRẦN THỊ KIỀU OANH**

**TRẦN THANH MINH**

**TRẦN THỊ THUÝ VINH**

**THIỆU THỊ CHIÊN**

**Trình bày**

**NGUYỄN THỊ KIM OANH**

**ĐỊA CHỈ**

Số 92-Phan Đình Phùng-TP Hà Tĩnh

ĐT: 02393 881 798

Website: tuphap.hatinh.gov.vn

Email: sotuphap@hatinh.gov.vn

**Bìa 1:** Thành phố Hà Tĩnh đổi mới và phát triển

**Ảnh: T.H**

In 1.000 cuốn, khổ 19x26,5cm tại Công ty cổ phần in Hà Tĩnh. Giấy phép xuất bản số 55/GP-STTTT do Sở Thông tin - Truyền Thông cấp ngày 15/9/2021.

**TRONG SỔ NÀY**

Trang

**\* VẤN ĐỀ SỰ KIỆN**

Một số thông tin tư liệu về ngành Tư pháp Việt Nam

**KIM OANH (tổng hợp)** 1

Ngành Tư pháp Hà Tĩnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

**LÊ VIỆT HỒNG** 3

Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp

**BÙI MINH THU** 7

**\* HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP**

Điểm tin hoạt động tư pháp

**B.B.T** 10

Chính sách pháp luật mới

**B.B.T** 16

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

**ĐINH VĂN HỒNG** 21

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung nguồn lực tổ chức triển khai hiệu quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

**KIỀU OANH** 24

Một số kết quả truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

**NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG** 27

Việc triển khai các nhiệm vụ của Sở Tư pháp theo Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm 2023

**HẢI VÂN** 29

Dấu ấn từ Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

**B.B.T** 31

Hà Tĩnh tích cực thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

**ANH THƠ** 33

**\* NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI**

Những khó khăn trong công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân

**TRẦN HOÀNG THẠCH** 36

Một số giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ tỉnh và ngành Tư pháp Hà Tĩnh trong công tác hòa giải ở cơ sở

**PHẠM THỊ THU HÀ** 38

Thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản QPPL

**HẢI GIANG** 40

**\* VĂN NGHỆ**

Cảm hứng thơ ca về Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9

**KIM OANH (tổng hợp)** 43

# Tư pháp niềm sáng trong đời

Sáng tác: Quốc Nam

Trên trang giấy ghi tiếng khóc chào đời. Trên trang giấy ghi  
hạnh phúc lứa đôi. Núi Hồng sông La theo chiều dài đất nước.  
Bốn biển năm châu nên vợ thành chồng,  
Trên trang giấy ghi tên người đã khuất. Bao vợ chồng khi  
hạnh phúc chia đôi. Lại ghi thêm bao người đời làm mẹ,  
Chim non lạc bầy về tổ ấm yêu thương.  
Chân lý đẩy lùi những bóng đêm khúc ca, khúc  
ca đời vang mãi! Tiếng nói từ con tim sâu thẳm  
Luật pháp truyền đến tận mọi người. Tỏa sáng, tỏa  
sáng rọi cuộc đời. Tư pháp niềm  
nước vững  
tin sáng trong tôi. Tư pháp là niềm sáng trong anh.  
vàng có chúng tôi. Tổ quốc ngàn đời mãi xanh tươi.  
Cho mùa xuân muôn loài hoa tươi thắm. (Đất)  
Mấy mươi năm qua chặng đường sóng gió. Bao nụ cười lấp  
lánh dưới nắng mai. Những cuộc đời vững bước tới tương  
lai.

# Hội Thi

## HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2023

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 8 năm 2023



### MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TỈNH NĂM 2023

